



ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/๕๘๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง โครงการพัฒนาครูดี ครูเก่ง (Master teacher) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบแจ้งความประสงค์รับทุนโครงการพัฒนาครูดี ครูเก่ง (Master teacher) จำนวน ๑ ชุด
๓. รายชื่อครู Master teacher ที่มีสิทธิ์ขอรับทุน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูดี ครูเก่ง (Master teacher) โดยจัดสรรงบประมาณเป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท รวม ๕๐๐ ทุน ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับครู (Master teacher) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการครู (Master teacher) ที่มีรายชื่อตามประกาศได้ตรวจสอบรายชื่อ หน้าเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ในแบบ แสดงความประสงค์

๒. แจ้งข้าราชการครูที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกแจ้งความประสงค์ในการศึกษาต่อตามแบบที่กำหนด โดยสามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้ ๕ แห่งตามลำดับตามสาขาวิชาที่ประกาศรายชื่อ และส่งแบบ แสดงความประสงค์ต่อสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือทาง e-mail: ay_2528@msn.com , pent_cud@hotmail.co.th ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือกตามลำดับที่ประกาศหากไม่ได้รับการพิจารณาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจะคงบัญชีไว้ในปีต่อไป สำหรับผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะต้องทำสัญญารับทุนและปฏิบัติตาม ข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ภาคเรียนละ ๕๐,๐๐๐ บาท) เฉพาะค่าลงทะเบียนเรียนเท่านั้น และต้องพร้อมที่จะเรียนในวันหยุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๓